
 
 
 
 
 
 
 

 
กมธ. การศึกษา วุฒิสภา 

พิจารณากําหนดการเดินทางศึกษาดูงานการจัดหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรูตามศาสตรพระราชา 
สูการปฏิบัติท่ียั่งยืนและการจัดเสวนาโครงการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. .... 

พิจารณากรอบดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธกิาร และพิจารณารับเรื่องรองเรียน 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เม่ือวันพุธท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ไดมีการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ โดยมี ดร.ตวง  
อันทะไชย ประธาน กมธ. การศึกษา เปนประธานการประชุม มีการพิจารณาประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

 พิจารณากําหนดการเดินทางศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตามศาสตรพระราชา 
สูการปฏิบัติที่ย่ังยืนและการจัดเสวนาโครงการรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. .... 

 ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ไดมีมติไปศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
ตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติที่ยั่งยืนและการจัดเสวนาโครงการรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. .... (เสวนา 
๔ ภูมิภาค) ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงานเก่ียวกับการนอมนําหลักการหรือแนวคิดตาม
ศาสตรพระราชามาประยุกตใชในการดําเนินการ ณ หนวยงานหรือองคกรที่มีการดําเนินการเพื่อนําองคความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานมา

ประกอบการพิจารณาของคณะทํางานจัดทําหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตามศาสตรพระราชาสูการ
ปฏิบัติที่ยั่งยืน พิจารณาศึกษา วิเคราะห และสรุปผลเพื่อเสนอแนะในการจัดทําหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติที่ยั่งยืน 

        นายเฉลิมชัย  เฟองคอน กรรมาธิการ ไดกลาววา กอนที่คณะกรรมาธิการจะเดินทางไปศึกษา 
ดูงานนั้น เห็นควรใหเรียนเชิญผูแทนจากสภาการศึกษามาชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวาพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... มีความเปนมา 
หรือมีความแตกตางกันอยางไร เพื่อเปนขอมูลประกอบในการลงพื้นที่เพื่อรับฟงความคิดเห็น ซึ่งที่ประชุม 
ใหความเห็นชอบกับแนวทางดังกลาว  

 

 

 

 

ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๒ วันพุธท่ี ๙ ตลุาคม ๒๕๖๒ 



- ๒ - 
 

ภาพ – ขาว โดย ธิดา – เบญญา 

 นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ กลาววา คณะกรรมาธิการการศึกษา
จะมีกําหนดการศึกษาดูงานในวันพฤหัสบดีที่ ๗ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยจะมีพื้นที่ที่ศึกษาดูงาน ไดแก  
๑) โรงเรียนนครราชสีมาปญญานุกูล ๒) โรงเรียนบานพะเนาและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  
๓) วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี และวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีนครราชสีมา ๔) ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และโรงเรียนปลูกปญญา ๕) โรงเรียนบานคลองยาง และ ๖) อําเภอปก
ธงชัย โดยการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชของ จาสิบเอก สํารวม  งามสุวรรณ 
นักปราชญเกษตรกรดีเดน โดยจะแบงกลุมผูเขารวมการเสวนา เพื่อระดมความเห็นออกเปน ๔ กลุม  
คือ กลุมที่  ๑ รางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... กลุมที่  ๒ คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุมที่  ๓  
คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา และกลุมที่ ๔ คณะอนุกรรมาธิการสงเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
และการศึกษาเอกชน 

 พิจารณากรอบดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธกิารพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติดานการศึกษา  

     เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ ไดกลาววา ในเบื้องตนที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณากําหนด
กรอบการดําเนินภารกิจตามที่บัญญัติ ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
และขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๐  พรอมทั้งกําหนดแนวทางการดําเนินงานไวดังนี ้
      ๑) ติดตามผลการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาและการจัดทําและดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งความคืบหนากระบวนการตรารางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... 
     ๒) เดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. .... แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติในพื้นที ่๔ ภูมิภาคของประเทศ 
                             ๓) พิจารณาศึกษาขอมูลการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหนวยงาน 

ที่ เก่ียวของตามยุทธศาสตรชาติ เพื่อจัดทําตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชนที่คาดวาจะไดรับใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
และแผนพัฒนาตาง ๆ  

                             ๔) รายงานผลพิจารณาศึกษาการดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษาและยุทธศาสตร
ชาติ รวมทั้งผลการพิจารณาและรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... ตอคณะกรรมาธิการการศึกษา 
วุฒิสภา เพื่อพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ 

 พิจารณารับเร่ืองรองเรียนจากชมรมเจาหนาที่ธุรการโรงเรียน สพป.รอยเอ็ด เขต ๑ 
  ดวยคณะกรรมาธิการ วุฒิสภา ไดรับเร่ืองรองเรียนจากชมรมเจาหนาที่ธุรการโรงเรียน สพป.รอยเอ็ด เขต ๑ เก่ียวกับ
สภาพปญหาที่เกิดข้ึนกับลูกจางที่เปนปญหาเร้ือรัง ซึ่งไมมีการพัฒนาระบบใหกับผูที่เปนลูกจางชั่วคราว และอัตราจางเหมาบริการ  
เพื่อขอใหชวยเหลือผลักดันแกไขปญหาและปฏิรูปการศึกษาไทยโดยเรงดวน ซึ่งคณะกรรมาธิการไดมีมติเห็นควรเรียนเชิญเลขาธิการสภาการศึกษา 
เขารวมประชุมเพื่อใหขอมูลตอคณะกรรมาธิการในวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


